



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดไปแล้ว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่าจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายวิวัฒน์ เพ็ชรภาค	

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯข้างต้นนี้ คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯที่ได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครฯ ดังนั้น หากภายหลังตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือตัดสิทธิมิให้เข้ารับการเลือกสรร หรือพิจารณาไม่ผ่านการเลือกสรรหรือถอนชื่อผู้สมัครรายนั้นออกจากบัญชีผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัคร

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบภาคปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ จากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

๒.๒ ภาคปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินโดยวิธีการทดสอบการปฏิบัติ เช่น ทดสอบการตรวจสภาพรถพร้อมใช้งาน ทดสอบขับรถยนต์ในท่าเดินหน้า ถอยหลังตรง ถอยหลังเข้าจอด จอดเทียบทางเท้า และทดสอบขับรถในท่าขับรถขึ้นเนิน และทักษะการใช้รถ การขับอย่างประหยัดและปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นต้น

๓. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง และทาง www.lampam.go.th โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า โทรศัพท์ ๐-๗๔๘๒-๔๘๒๕ ต่อ ๑๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สิบเอก

(ประพันธ์ ธรรมสกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า